



ที่ ศธ ๐๔๐๐๗.๑๐๐/ว ๐๑๘

ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง
๔๖๔๕ ถนนดินแดง แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ๑๐๔๐๐

๒๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอบความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ทุกแห่ง

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR Code กำหนดการ อบรมปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. QR Code แบบรับสมัครเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการหลักสูตร
ผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา
เพื่อให้ครูผู้สอนมีความรู้ ความเข้าใจ ถึงลักษณะของเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ ทั้ง ๙ ประเภท
และสามารถดำเนินการคัดกรองเพื่อให้ผู้เรียนได้รับสิทธิช่วยเหลือทางการศึกษา ตามหลักเกณฑ์และวิธี
การรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ ผ่านระบบออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการอบรมปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการ
คัดกรองคนพิการทางการศึกษา ทั้งนี้ ผู้ผ่านการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการ
ทางการศึกษา โดยมีค่าลงทะเบียนในการเข้ารับการอบรม ๘๐๐ บาทต่อคน

ในการนี้ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง กรุงเทพมหานคร จึงขอความอนุเคราะห์ท่าน
ประชาสัมพันธ์ไปยังสถานศึกษาในสังกัด เพื่อให้บุคลากรที่มีความประสงค์สมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร
ดังกล่าวข้างต้น ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกรอกข้อมูลในแบบรับสมัครออนไลน์ พร้อมแนบ
หลักฐานการชำระค่าสมัคร (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชูศักดิ์ ศิริเชียงใหม่)

ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง

กลุ่มบริหารงานวิชาการ

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๗ ๔๖๘๖

โทรสาร ๐ ๒๒๔๗ ๔๖๘๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : sarabun@csec.ac.th

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. QR Code กำหนดการ อบรมปฏิบัติการผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษาของ
กระทรวงศึกษาธิการ



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒. QR Code แบบรับสมัครเข้าร่วมอบรมปฏิบัติการหลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทาง
การศึกษา



กลุ่มไลน์อบรมหลักสูตรคัดกรอง